

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2011

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)**

I. Khái quát tình hình năm 2010

Năm 2010 là năm xảy ra nhiều diễn biến phức tạp của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng.

Sau khi thoát khỏi đáy khủng hoảng vào quý 1/2009, các nhà đầu tư đã hy vọng vào một thời kỳ tăng trưởng dài hạn của TTCK Việt Nam. Hy vọng này được duy trì trong suốt năm 2009 và nửa đầu năm 2010. Tuy nhiên, những nhân tố của một cuộc khủng hoảng mới được hình thành trong giai đoạn 2008 – 2009 đã bắt đầu lộ diện trong nửa cuối năm 2010, đưa thị trường vào một đợt suy giảm mới kéo dài từ đầu tháng 5/2010 đến cuối năm.

Do tác động của đợt suy giảm này, năm 2010 là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành chứng khoán. Nhiều Công ty chứng khoán bị lỗ, nhiều công ty lỗ nặng đến hàng trăm tỉ đồng, trong đó không ít công ty lỗ liên tiếp 2 – 3 năm.

Là một công ty mới đi vào hoạt động từ quý 2/2009, VFS cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các khó khăn khách quan này.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2010

1. Công tác đã thực hiện

Nhận thức được tình hình khó khăn của thị trường, HĐQT và Ban Kiểm Soát VFS đã theo dõi và chỉ đạo sát sao đối với Ban Giám Đốc công ty, tăng cường hoạt động quản trị công ty và tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động.

Tinh thần chỉ đạo chính của HĐQT trong năm 2010 đối với Ban Giám Đốc công ty, nhất là trong các quý cuối năm, là thận trọng trong hoạt động kinh doanh, thu hẹp phạm vi hoạt động, tránh rủi ro về đầu tư và dịch vụ khách hàng.

Về tổ chức, HĐQT đã thông qua và chỉ đạo sát sao việc thành lập Chi nhánh VFS tại Hà Nội, kiện toàn tổ chức và ổn định nhân sự của công ty, hạn chế tình trạng xáo trộn về nhân sự và tổ chức trong điều kiện thị trường bất lợi.

HĐQT và Ban Kiểm Soát cũng thường xuyên theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính kế toán, yêu cầu Ban Giám Đốc kiểm soát chi phí hoạt động trên tinh thần tiết kiệm.



